

# 10 địa chỉ chữa rối loạn cương dương ở đâu tốt nhất tại Hà Nội

Cập nhật 14:30 Ngày 06/03/2024

Địa chỉ chữa rối loạn cương dương ở đâu tốt tại Hà Nội hay các Bệnh Viện, phòng khám tư chữa rối loạn cương dương uy tín là một trong những vấn đề mà không ít nam giới khi gặp phải. Nhiều nam giới vì tự ti, xấu hổ nên khi mắc bệnh đã không dám đi thăm khám nam khoa và bệnh cứ thế tiến triển sang mức độ nặng. Chính vì để việc chữa trị diễn ra có hiệu quả, phái mạnh nên chủ động khám chữa bệnh ở những địa chỉ y tế tin cậy, uy tín.

Bệnh rối loạn cương dương là một căn bệnh gây ra rất nhiều tác hại nghiêm trọng đối với nam giới, nó dễ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của nam giới. Đối với nam giới nào khi nghi ngờ mình mắc phải căn bệnh này thì nên đi thăm khám nam khoa, chữa trị sớm. Và nếu

vẫn còn chưa biết nên chữa rối loạn cương dương ở đâu là tốt Hà Nội thì có thể tham khảo ngay bài viết dưới đây.

## **Rối loạn cương dương là gì?**

Rối loạn cương dương (ED) là tình trạng dương vật khó có khả năng duy trì trạng thái cương cứng hoặc thời gian cương cứng không đủ để thực hiện một cuộc giao hợp. Bệnh cũng có thể gọi là tình trạng bất lực, trên báo dưới không nghe mà có không ít quý ông gặp phải.

Có khá nhiều nguyên nhân gây ra bệnh lý này như: Do tâm lý stress, căng thẳng, mệt mỏi từ công việc, cuộc sống. Hoặc có thể là do nam giới mắc phải một số bệnh lý như tim mạch, huyết áp, tiểu đường... hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Bệnh lý này có ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, sức khỏe của nam giới. Tình trạng bất lực

khiến nam giới thường rơi vào tâm lý mệt mỏi, chán nản, tự ti với bạn tình, lâu dần làm ảnh hưởng đến đời sống tình dục, hạnh phúc gia đình.

Để biết rõ nguyên nhân, cách chữa trị thì nam giới cần phải chủ động tới các phòng khám uy tín để bác sĩ thăm khám, điều trị, sau đó bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.

## **Tiêu chí lựa chọn địa chỉ chữa rối loạn cương dương tốt Hà Nội**

Hiện nay, dù có nhiều địa chỉ chữa rối loạn cương dương nhưng đâu phải địa chỉ nào cũng uy tín, chất lượng. Điều này khiến nhiều nam giới cảm thấy lo lắng, băn khoăn trong việc lựa chọn địa chỉ, họ không biết đâu mới là địa chỉ tốt.

Theo các chuyên gia, một địa chỉ chữa rối loạn cương dương tốt cần phải đáp ứng đầy đủ các

yếu tố, tiêu chí cần thiết, cụ thể thì nam giới có thể dựa vào những yếu tố sau để lựa chọn cho mình địa chỉ chữa rối loạn cương dương tốt Hà Nội:

- Đảm bảo được cấp giấy phép hoạt động theo đúng lĩnh vực hoạt động.
- Đội ngũ bác sĩ có tay nghề, chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thăm khám, điều trị bệnh rối loạn cương dương cho nam giới.
- Hệ thống trang thiết bị, máy móc y tế được đầy đủ, được vô trùng cẩn thận.
- Phương pháp chữa bệnh rối loạn cương dương ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo mang lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân.
- Dịch vụ y tế đảm bảo, thủ tục thăm khám đơn giản, nhanh chóng, nhân viên thân thiện, chu đáo với bệnh nhân.

- Chi phí thăm khám, chữa trị bệnh rối loạn cương dương công khai, minh bạch.
- Thông tin của người bệnh khi đến khám, chữa rối loạn cương dương được bảo mật cẩn thận.

## **10 địa chỉ chữa rối loạn cương dương ở đâu tốt nhất tại Hà Nội**

Nên lựa chọn địa chỉ chữa rối loạn cương nào tốt hay chữa rối loạn cương dương ở đâu là tốt Hà Nội là một trong những bản khoản của hầu hết phái mạnh khi muốn thăm khám, chữa trị căn bệnh này.

Đối với những nam giới nào còn băn khoăn, ngại ngần mà chưa biết nên điều trị rối loạn cương dương ở đâu Hà Nội thì đừng quá lo lắng. Dưới đây là một số địa chỉ chữa rối loạn cương dương mà các chuyên gia muốn giới thiệu đến cho nam giới:

# 1. Chữa rối loạn cương dương ở đâu tốt - phòng khám đa khoa Thái Hà



- **Địa chỉ: Số 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội**
- **Số điện thoại: 0366 880 866**

Chữa rối loạn cương dương ở đâu Hà Nội? **Phòng khám đa khoa Thái Hà** là một địa chỉ khám, chữa rối loạn cương dương có tiếng vang lớn, đặc biệt nơi đây còn nhận được rất nhiều sự tin tưởng, quan tâm của nhiều nam giới.

Với một đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, phương pháp điều trị tiên tiến, hiện đại cùng

đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn tận tình, hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ..., phòng khám luôn là địa chỉ chữa rối loạn cương dương hàng đầu mà được nhiều quý ông lựa chọn. Nơi đây cũng có lượng bệnh nhân tìm đến thăm khám, chữa trị bệnh khá đông kể từ khi đi vào hoạt động.

Phái mạnh khi đến thăm khám, chữa rối loạn cương dương có thể yên tâm hơn bởi phòng khám đa khoa Thái Hà có đầy đủ các thế mạnh, ưu điểm vượt trội sau:

## **Về tính pháp lý**

Thứ nhất, phòng khám đa khoa Thái Hà là một trong số ít địa chỉ y tế uy tín nhận được giấy phép hoạt động từ Sở Y tế thành phố Hà Nội. Điều này càng khẳng định thêm về độ an toàn, chất lượng và giúp bệnh nhân có thể yên tâm hơn về phòng khám.

## **Về đội ngũ bác sĩ**

Nhắc đến các địa chỉ điều trị rối loạn cương dương uy tín thì đầu tiên đội ngũ bác sĩ của phòng khám đều là những người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong việc khám, chữa bệnh rối loạn cương dương cho phái mạnh. Không chỉ giàu kinh nghiệm mà các bác sĩ còn đều là những người đã từng công tác tại nhiều bệnh viện lớn và có nhiều thời gian đi đào tạo ở bên nước ngoài.

Các bác sĩ luôn đặt sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu và luôn lắng nghe, chia sẻ những vấn đề khó nói đối với bệnh nhân. Việc này sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái, không phải lo nghĩ khi đến khám, chữa bệnh rối loạn cương dương tại phòng khám.

## **Về cơ sở vật chất**

Khi bước chân vào phòng khám đa khoa Thái



Hà, phái mạnh hoàn toàn ngạc nhiên bởi nơi đây có một hệ thống phòng ốc rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Chính vì để mang lại cảm giác thoải mái, yên tâm cho bệnh nhân thì ban lãnh đạo của phòng khám đã đầu tư, nâng cấp để có được hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.

Nơi đây còn có hệ thống phòng chức năng chuyên dụng, phòng chờ, phòng thủ thuật, phòng siêu âm, phòng xét nghiệm... được bố trí khéo léo, tất cả các phòng này đều có đầy đủ các thiết bị y tế và luôn đáp ứng đầy đủ điều kiện vô trùng theo như quy định.

## **Về trang thiết bị y tế**

Về trang thiết bị, phòng khám luôn chú trọng việc đầu tư, nâng cấp các loại trang thiết bị, máy móc y tế đảm bảo tính hiệu quả, chính xác và an toàn cho tất cả các bệnh nhân khi

đến thăm khám, điều trị bệnh, trong đó có việc khám chữa bệnh rối loạn cương dương.

Các trang thiết bị y tế phần lớn được 100% từ nước ngoài nên luôn đảm bảo điều kiện vô trùng, vô khuẩn cẩn thận để giúp quá trình chẩn đoán, điều trị bệnh rối loạn cương dương diễn ra nhanh chóng, có độ hiệu quả cao cho bệnh nhân.

## **Về phương pháp điều trị**

Nam giới khi đến chữa bệnh rối loạn cương dương ở phòng khám đa khoa Thái Hà sẽ được các bác sĩ của phòng khám thăm khám, kiểm tra cẩn thận để xác định nguyên nhân, tình trạng bệnh, sau đó dựa vào đó sẽ đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.

Các phương pháp điều trị bệnh rối loạn cương dương đang được áp dụng để tiến hành điều trị cho nam giới có thể kể đến như:

- **Liệu pháp tâm lý:** Trong trường hợp nam giới bị rối loạn cương dương do tâm lý căng thẳng, stress, lo nghĩ quá nhiều... bác sĩ sẽ chỉ định nam giới điều trị bằng liệu pháp tâm lý. Bác sĩ sẽ chia sẻ, giải thích cho nam giới các vấn đề về tình trạng bệnh để giúp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.
- **Sử dụng thuốc:** Một số loại thuốc điều trị cũng được sử dụng để điều trị cho phái mạnh khi không may gặp phải tình trạng rối loạn cương dương.
- **Liệu pháp 6 trong 1:** Một trong những phương pháp điều trị rối loạn cương dương hiệu quả, an toàn cho nam giới đó là liệu pháp 6 trong 1. Đối với phương pháp này, do có sự kết hợp giữa liệu pháp tâm lý, thuốc, nhiều nam giới đã lấy lại được sự tự tin, tâm lý thoải mái để tiến hành một cuộc yêu trọn vẹn.

## **Về dịch vụ y tế**

Đến với phòng khám, nam giới không chỉ được hỗ trợ đầy đủ mà còn được các nhân viên, bác sĩ chăm sóc, phục vụ với một thái độ tận tình, chu đáo. Họ đều là những người tâm lý, luôn chu đáo và ân cần đối với tất cả các bệnh nhân.

Nhờ vào sự hướng dẫn, giải thích chi tiết, mọi thủ tục thăm khám bệnh của người bệnh đều đảm bảo nhanh chóng, không phải tốn thời gian khi chờ đợi.

Không những vậy, nam giới hay các bệnh nhân khác đều có thể đặt lịch khám trực tuyến một cách chủ động. Nam giới có thể gọi vào số hotline 0366 880 866 hoặc nhấp vào khung chat trực tuyến để được các nhân viên hướng dẫn cụ thể. Khi đặt lịch khám trước, bệnh nhân có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp thời

gian đi thăm khám.

## **Về chi phí khám chữa**

Phòng khám đa khoa Thái Hà có mức chi phí thăm khám, chi phí chữa rối loạn cương dương phù hợp, đảm bảo minh bạch đối với tất cả bệnh nhân. Bệnh nhân khi đến thăm khám, điều trị bệnh tại đây còn nhận được rất nhiều ưu đãi lớn để giúp làm giảm về mức chi phí.

Ngoài ra, những thông tin cá nhân của người bệnh khi đã đến phòng khám đều sẽ được bảo mật tuyệt đối.

## **Về thời gian làm việc**

Về vấn đề này, phái mạnh không cần phải lo nghĩ bởi địa chỉ điều trị rối loạn cương dương tốt này làm việc ngoài giờ hành chính, từ 8h00 - 20h00 vào tất cả các ngày trong tuần, phái mạnh chỉ cần đặt lịch khám là sẽ được các nhân viên sắp xếp lịch khám phù hợp với công

việc.

Không những vậy, phòng khám còn có một hệ thống tư vấn trực tuyến, miễn phí tất cả các vấn đề có liên quan đến sức khỏe sinh sản hay về bệnh lý nào đó. Khi có thắc mắc, nam giới chỉ cần trao đổi với các bác sĩ để nhận được lời khuyên thích hợp.

Một chia sẻ của bệnh nhân về phòng khám: Mình bị rối loạn cương dương khá là lâu, cũng đi chữa thử ở mấy bệnh viện, phòng khám tư mà không ăn thua. Tình trạng này khiến mình không cảm thấy tự tin, ít có ham muốn trong chuyện ấy, bạn gái thì cũng có vẻ buồn phiền. May nhờ có các bác sĩ của phòng khám đa khoa Thái Hà thăm khám, chữa trị cho nên giờ mình cảm thấy tự tin hẳn, đặc biệt là từ khi khỏi bệnh, bạn gái mình lúc nào cũng đến thăm mình. Cảm ơn phòng khám nhiều lắm!

Hiện nay, phòng khám đa khoa Thái Hà đang có chương trình ưu đãi đặc biệt: Gói khám, kiểm tra nam khoa chỉ với 320 ngàn đồng, đặc biệt là giảm đến 30% chi phí khi thực hiện điều trị bệnh.

Nếu nam giới nào còn đang nghi ngờ mình có những biểu hiện của bệnh rối loạn cương dương thì có thể nhấp ngay vào khung chat trực tuyến để được tư vấn, hướng dẫn.

## **2. Chữa rối loạn cương dương ở đâu tốt - phòng khám đa khoa Hưng Thịnh**

Địa chỉ: 380 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Nếu là người bận rộn, không có thời gian thăm khám trong giờ hành chính thì phái mạnh có thể tham khảo đến phòng khám đa khoa Hưng Thịnh. Đây cũng là một trong những địa chỉ có lĩnh vực thăm khám, điều trị bệnh rối loạn cương dương và các bệnh nam khoa khác.

Với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến, phương pháp điều trị hiệu quả, ngăn ngừa bệnh tái phát, phòng khám Hưng Thịnh đã trở thành một trong những địa chỉ chữa rối loạn cương dương uy tín, được nhiều người biết đến.

### **3. Chữa rối loạn cương dương ở đâu Hà Nội - bệnh viện Đại học Y Hà Nội**

Địa chỉ: số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Nếu còn chưa biết khám, chữa rối loạn cương dương ở đâu thì bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng là một trong những địa chỉ mà nam giới nên tham khảo. Tại đây có một khoa khám, chữa riêng cho những nam giới mắc phải các bệnh nam khoa, bệnh về chức năng sinh lý...

Các trường hợp mắc các bệnh về chức năng sinh lý, trong đó có bệnh rối loạn cương dương sẽ được bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra cụ thể để



tìm ra nguyên nhân, xác định về tình trạng bệnh, sau đó đưa ra phương pháp điều trị cho nam giới.

#### **4. Chữa rối loạn cương dương ở đâu Hà Nội - bệnh viện Việt Đức**

Địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nơi đây có trung tâm nam học là nơi chuyên tiếp nhận thăm khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho nam giới và đây cũng là một trong những thế mạnh có ở bệnh viện.

Tại bệnh viện có nhiều trang thiết bị cùng đội ngũ bác sĩ đã được đào tạo, tập huấn để có thể đưa ra kết luận, tiến hành điều trị bệnh hợp lý cho phái mạnh.

Tuy nhiên, nhiều người nhận xét là mức phí thăm khám cũng như điều trị khá là cao nên có thể không phù hợp với những bệnh nhân chưa có đủ kinh tế, bệnh nhân nào muốn thăm

khám ở đây thì nên chú ý.

## **5. Chữa rối loạn cương dương ở đâu Hà Nội - bệnh viện Bạch Mai**

Địa chỉ: Số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Là một trong những bệnh viện có nhiều người biết đến, bệnh viện Bạch Mai cũng là một trong những địa chỉ chữa rối loạn cương dương cho nam giới. Khoa nam học của bệnh viện cũng có thăm khám, điều trị các bệnh lý như rối loạn cương dương, viêm nhiễm nam khoa, viêm bao quy đầu, viêm tuyến tiền liệt...

Mỗi ngày, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân nên thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải. Vì vậy, nam giới khi đến thăm khám nên đến sớm để làm thủ tục, mua số khám để không phải mất thời gian chờ đợi.

Trên đây là một số địa chỉ chữa rối loạn cương dương tốt mà các chuyên gia muốn gợi ý đến

cho phái mạnh. Nếu còn thắc mắc gì, phái mạnh cũng có thể nhấp vào khung chat trực tuyến để được tư vấn, giải đáp một cách cụ thể.